



เลขที่ ม.ร.ป. ๑๐๓/๒๕๕๖

สำนักงาน กสทช.
ได้รับเอกสารไปแล้ว เลขที่รับ ๗๖ 14244
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๖
โทร. 0 2271 มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ 377

๓๐๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านตาต
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เร่งรัดออกประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้ได้รับ
อนุญาตกิจการบริการชุมชน

เจริญพร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ด้วยแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของชาติ และเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ โดยมีแนวทางข้อ ๙ "กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน" และมีตัวชี้วัดกำหนดให้ "มีหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน" นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทดังกล่าว และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านเร่งรัดออกประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้ได้รับอนุญาต กิจการบริการชุมชน โดยมีชกช

ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนที่มีความพร้อมในการได้รับอนุญาตกิจการบริการชุมชนดำรงอยู่จริง เป็นเวลานานหลายปีแล้ว ได้แก่เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ ทั้ง ๑๒๘ สถานีทั่วประเทศที่ก่อตั้งโดย "ชุมชนผู้มีใจร่วมใจร่วมกันในธรรมะคำสอนของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" ซึ่งมีความประสงค์ต้องการรับฟังธรรมะของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ แม้ชุมชนฯ จะได้ถวายเครือข่ายสถานีวิทยุฯ ให้กับองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นสมบัติของสงฆ์ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ แต่ก็อยู่ในเงื่อนไขที่ประชาชนยังคงเป็นผู้บริหารจัดการสถานีวิทยุด้วยการร่วมกันเสียสละแรงกาย แรงทรัพย์ แรงสติปัญญา เพื่อให้สถานีวิทยุดำเนินการต่อไปได้ดี จึงจัดเป็นชุมชนเชิงประเด็นที่มีความพร้อมในการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ ที่สามารถออกอากาศกระจายเสียงธรรมะจากครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของชุมชนเป็นเวลาต่อเนื่องกันร่วม ๑๐ ปี และสามารถดำเนินงานได้ด้วยเงินบริจาคของประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทำให้ไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของอำนาจรัฐและอำนาจทุน ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของวิทยุบริการชุมชน นอกจากนี้แล้วยังมีประชาชนผู้ฟังรุ่นใหม่ที่สนใจเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกด้วย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้างครอบคลุมทั่วประเทศ

และจากการที่กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๘๒๙ ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๔๗) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการรับรองว่ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ไม่ได้แสวงหากำไรในทางธุรกิจอีกด้วยนั้น ยิ่งเป็นการตอกย้ำที่เป็นทางการจากส่วนราชการว่า เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน นอกจากจะใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะแล้วยังไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ตรงตามวัตถุประสงค์ในแผนแม่บทที่กำหนดเอาไว้ และสอดคล้องกับกฎหมายอีกด้วย

โดย พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติ นิยามของคำว่า “ชุมชน” ไว้อย่างชัดเจนว่า

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหล่งเดียวกันไม่ว่าจะในเมืองหรือในชนบท **และให้หมายความรวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีความสนใจร่วมกันและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือสื่อสารถึงกันได้ โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้**

ซึ่งสอดคล้องกับ บันทึกการพิจารณาเพื่อสืบค้นเจตนารมณ์ ร่างพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร ซึ่งทางมูลนิธิได้เคยนำเสนอให้ท่านแล้วนั้น ก็ยังบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ชัดเจนว่า คำว่า **“ชุมชน” หมายถึง ชุมชนตามพื้นที่ และชุมชนตามความสนใจด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการบริการชุมชนจึงสามารถประกอบกิจการทั้งระดับชาติ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น**

นอกจากนี้ รายงานผลการศึกษา “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑” ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานกสทช. และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรากฏผลรายงานการศึกษาในเว็บไซต์ของ กสทช. ก็ยังสรุปว่า วิทยุชุมชนเชิงประเด็นมีอยู่จริง และกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ก็เป็นหนึ่งในวิทยุชุมชนเชิงประเด็นนั้นด้วย

ดังนั้น เมื่อบทบาทวิทยุธรรมถึงเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย และผลงานการศึกษาวิจัย รวมไปถึงมติของที่ประชุม กทช. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๒ และครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๓ ล้วนรองรับวิทยุชุมชนเชิงประเด็นทั้งสิ้น

นอกจากนี้ เพื่อรองรับเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน จึงได้จัดตั้งสำนักงานสาขาของมูลนิธิ ในทุกภาคของประเทศ ได้แก่ที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันออก ภาคใต้และภาคตะวันตก และมีคณะกรรมการเครือข่ายประจำสำนักงานสาขาในแต่ละภาคอีกด้วย

ดังนั้นในเมื่อชุมชนมีความพร้อมในการลุกขึ้นมาทำประโยชน์สาธารณะถึงเพียงนี้แล้ว กสทช. จึงควรเร่งรัดออกประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้ได้รับอนุญาตกิจการบริการชุมชน โดยมิชักช้า เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากชุมชนที่มีความพร้อมได้เกิดขึ้นแล้วจริง มิฉะนั้น จะเป็นการส่อเจตนาว่าจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความมีอคติ ลุแก่อำนาจ เลือกปฏิบัติเพียงเพื่อกีดกันเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน มิให้ได้รับอนุญาตกิจการบริการชุมชน ทั้ง ๆ ที่ควรจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายและแผนแม่บท มานานแล้ว

จึงเจริญพรมมา เพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์เร่งรัดออกประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้ได้รับอนุญาตกิจการบริการชุมชนด้วย จักอนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอเจริญพรมมาพร้อมหนังสือนี้



(พระมหากษัตริย์บรมไตรโลกนาถ)

กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ